

ปีงโหน้ต 5 วิชช 30% ห่วง 3

วิชชาร.ร.สอบมาตรฐานตางกันร.ร.พรอมสอบ"ศิลปะ-พละ-การงาน"

● นำเสนอเมื่อ 2 มี.ค. 2558

เมื่อวันท่ 1 มีนาคม นายอานนท์ สุขภคกิจ ผู้อำนวยกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ (สพม.) เขต 1 กรุงเทพฯ เป็ดเผยกรณ่ที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศักย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศีกษาธิการ (ศธ.) หารือรวมกับคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศีกษาแห่งชาติ (สทศ.) และมีมติให้ลุดวิชชทดสอบทางการศีกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โหน้ต) จาก 8 กลุ่มสาระกรเรียนรู้อลู่ 5 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ คณิตศาสตร วิยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศีกษา โดย สทศ.เป็น ผู้จัดสอบ ส่วนอื่ก 3 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ ศิลปะ พลศีกษาและสุขศีกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี่ ให้โรงเรียนเป็นผู้จัดสอบ โดยเริ่มท้นทีในปีการศีกษา 2558 ซึ่งจะสอบชวงตบปี 2559 วูเห็นด้วยและสนับสนุน โดยเฉพาะการให้โรงเรียนจัดสอบ 3 กลุ่มสาระฯ เนื่องจกเป็นวิชาเชิงปฏิบัติ จึงควรวัดด้วยการปฏิบัติ ซึ่งโรงเรียนมีความพรอมอยู่แล้ว ส่วนกรณ่ผู้ปกครองห่วงวูโรงเรียนอาจมีมาตรฐานในการให้คะแนนไม่เหมือกันนั้น มองวู 3 กลุ่มสาระฯ เป็นวิชาเชิงปฏิบัติ ซึ่งขึ้นอยู่กบมุมมองของผู้ให้คะแนนซึ่งอาจมองตางจากผู้ปกครอง ดังนั้นเป็นเรื่องยากที่จะบอกวูโรงเรียนพลอยเกรดหรือไม่ แต่เชือวูโรงเรียนมีมาตรฐานในการให้คะแนนอยู่แล้ว

ด้านนายธีรศักดิ์ คงเจริญ ผู้อำนวยกรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย กล่าววู เห็นด้วยและสนับสนุนให้ลดการสอบวิชาโหน้ตลู่ 5 กลุ่มสาระฯ เพื่อไม่ให้เป็นภาระกบเด็กในการสอบมากเกินไป และโรงเรียนก็พรอมที่จะวัดผล 3 กลุ่มสาระฯ ซึ่งเดิมก็ทำกันอยู่แล้ว ส่วนที ผู้ปกครองกังวลมาตรฐานในการให้คะแนนของโรงเรียนวูจะไม่เป็นธรรมนั้น ต้องชี้แจงวูวิชาเหล่านั้น เดิมทีนักเรียนก็ใคคะแนนสูงอยู่แล้ว

นายประสพ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าววู การลดสอบโหน้ตลู่ 5 กลุ่มสาระฯ ในปีการศีกษา 2558 จะไม่กระทบกบนักเรียนที่เรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 6 ในปัจจุบัน เพราะสอบโหน้ตไปแล้วเมื่อปลายเดือนมกรคมที่ผ่านมวู แต่ที่จะกระทบจริง ๆ คือนักเรียนที่กำลังเรียนชั้น ม.5 เพราะต้องชโหน้ต ที่จัดโดย สทศ. ซึ่งเป็นเรื่องที ทปอ.ต้องมาหารือปรับสัดส่วนคะแนนโหน้ตให้เหมาะสม อาทิ อาจชแหนดทางเพิ่มสัดส่วน 5 กลุ่มสาระฯ เป็นกลุ่มสาระฯละ 6% จากเดิมชกลุ่มสาระฯละ 5% ก็เทากบชโหน้ต 30% ตามเดิมหรืออาจจะมีแนวทางอื่กซึ่งคงต้องหารือรวมกัน ทั้งนี้ ทปอ.ยังยึดตามหลักการเดิมคือจะปรับเปลี่ยนอะไรจะต้องประกาศล่วงหน้า 3 ปี ซึ่งไม่มีกฎหมายกักบ แต่ถือเป็นวัฒนธรรมเพื่อให้เด็กได้มีเวลาเตรียมตัว แต่หากเป็นการปรับเล็ก ก็ไม่จำเป็นต้องประกาศล่วงหน้า ซึ่งในสวนของโหน้ตน่าจะเป็กรปรับเล็กเท่านั้น

"ยืนยันวูการจะปรับอะไร จะต้องคำนึงถึงควมบริสุทธิ์ ยุติธรรม และสามารถคัดเลือกเด็กเขาเรียนได้ตรงตามความสามารถอย่างแท้จริง สิ่งที ทปอ.กังวลคือ หากชคะแนนที่โรงเรียนจัดสอบ อาจจกเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ อื่กทั้ง ทปอ.ชคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) มาถวกับคะแนนโหน้ตอยู่แล้ว ซึ่งเหตุผลก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและให้เด็กตั้งใจเรียนในหอเรียน

ไม่ใช่ทั้งห้องเรียนมากวดวิชาเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย" นายประสาทกล่าว

ที่มา [มติชน](#) ฉบับวันที่ 3 มี.ค. 2558 (กรอบบ่าย)